



พด. แม่ฮ่องสอน รณรงค์ไถกลบ ลดปัญหาหมอกควัน



สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จัดโครงการรณรงค์ไถกลบต่อซังเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสร้างแรงจูงใจในการทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาหมอกควัน ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาบรรยากาศการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ แปลงสาธิตการไถกลบต่อซัง บ้านกุงไม้สัก ม.2 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

นายบุญมัน ฉัตรเท ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาวัสดุทางการเกษตรและพื้นที่ป่าไม้ นอกจากจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 9 จังหวัดภาคเหนือของไทย จะพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นปัญหาซ้ำซาก ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้มีการกำหนดนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาเหล่านี้ และสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ การเกิดไฟป่า และการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกษตรกรไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนลดการเผา เศษไม้ ใบไม้ เศษหญ้า วัชพืช และไม่จุดไฟเผาป่า นำเศษวัสดุจากพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ฟางข้าว ชังข้าวโพด เป็นต้น มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเผาเศษวัสดุได้ทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหล่านั้นและเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินด้วย

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของสถานีพัฒนาที่ดิน และส่วนราชการต่างๆ แจกจ่ายเอกสารวิชาการ สานิตการไถกลบตอซึ่ง
ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่งพด.1 น้ำหมักชีวภาพ ในการย่อยสลายตอซังข้าวโพดและเศษพืช รวมถึงแจกจ่ายสารเร่งต่างๆ
เช่น พด.1 พด.2 พด.7 น้ำหมักชีวภาพ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม จำนวน 150 ราย



ldd.go.th



ldd.go.th



กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โทร. 1760
ต่อ 1225, 1326



คุยกับน้องดินดี